

## ฉบับพิเศษ หน้า ๒

ตอนที่ ๑๒ เล่ม ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

---

### แถลงการณ์

#### เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

---

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วนั้น รัฐบาลขอแถลงให้ประชาชนได้ทราบเพื่อ คลี่คลายข้อวิตกไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ประการสำคัญที่รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็เพราะเหตุว่าบรรดาประเทศที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยส่วนมาก ภายในของแต่ละประเทศนั้น ได้ถูกสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ขาดความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน จับอาวุธขึ้นประหัตประหารกันเอง ทำให้ความสงบภายในของแต่ละประเทศอยู่ในฐานะปั่นป่วน การทำมาหากินของประชาชนก็ดี การรักษาความปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่จักพึงกระทำเพื่อประชาชนก็ดี อยู่ในลักษณะที่ไม่อาจเป็นไปได้ตามความเหมาะสมได้ รัฐบาลนี้เกรงว่าประเทศไทยซึ่งเคยมีชื่อว่า เป็นแหล่งของความสงบตามหลักพระพุทธศาสนานั้น จะพลอยถูกสภาพการณ์ทางการเมืองในแบบเดียวกันครอบงำ

ฉบับพิเศษ หน้า ๓

ตอนที่ ๑๒ เล่ม ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๒

เพราะ นอกจากประเทศไทยเราอยู่ในท่ามกลางของหลายประเทศที่ถูกกระแสรีคลื่นของการเมืองรบกวนดังกล่าวแล้ว แม้ในบางส่วนของประเทศไทยเอง ก็มีท่าทีไม่สู้จะน่าไว้วางใจนัก รัฐบาลนี้ โดยความเป็นห่วงประชาชนและประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องรีบเร่งหาทางป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว นั้นไว้ และเห็นว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของทางป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้นขึ้น

๒. จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ รัฐบาลขอชี้แจงว่า ประชาชนผู้สุจริตทั้งหลายไม่ต้องตื่นตกใจ เพราะประกาศสถานการณ์ที่ประกาศไปนั้นมิจะช่วยรักษาประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้สุจริตเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นขอให้ผู้สุจริตทั้งหลายพึงวางตนอยู่ในลักษณะสงบ และประกอบกรทำมาหากินเพื่อความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงกัน และรัฐบาลจะได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่สนับสนุนเพื่อความสันติสุขของประชาชนยิ่ง ๆ ขึ้น แม้ผู้ที่ไม่สุจริต รัฐบาลนี้ก็มีได้มุ่งหมายจะประหัตประหารด้วยการใช้อำนาจโดยปราศจากพรหมวิหารธรรม รัฐบาลมุ่งหมายจะหาทาง

## ฉบับพิเศษ หน้า ๔

ตอนที่ ๑๒ เล่ม ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒

กล่อมเกลานิสร้ายสันดานให้ ได้กลับเป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นขอให้ผู้ที่ประพฤติตนในทางที่ไม่ดีงาม หึงละเว้นความประพฤติเช่นนั้นเสีย และรีบกลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป และถ้าผู้กระทำความผิดรายใดประสงค์ จะเข้าลู่โทษต่อเจ้าพนักงานเพื่อกลับตนเป็นพลเมืองดีด้วย รัฐบาลนี้พร้อมที่จะให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

๓. เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉะนี้แล้ว อาจมีผู้เข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน หรือบางคนอาจเข้าใจเลยไปว่ารัฐบาลจะใช้อำนาจเผด็จการด้วยก็ได้ ซึ่งถ้าเกิดความเข้าใจไขว้เขวผิดจากความจริงไปแล้ว อาจเป็นเหตุให้ผู้มุ่งจะทำลายความสงบของประเทศชาติฉวยโอกาส ปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดความปั่นป่วนด้วยประการต่างๆ ขึ้นได้ รัฐบาลจึงขอชี้แจงว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ หมายไ้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะทำให้เป็นที่เดือดร้อน หรือใช้อำนาจเผด็จการแต่ประการใดไม่ สิ่งที่รัฐบาลจักพึงกระทำ ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ จะมีอยู่ที่เฉพาะ ในเรื่องที่ทำจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ และ

## ฉบับพิเศษ หน้า ๕

ตอนที่ ๑๒ ตอน ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๕๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๒

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเท่านั้น ในเรื่องที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเอกสารหนังสือพิมพ์นั้นเล่า รัฐบาลนี้ก็มีได้มุ่งหมายจะกระทำด้วยอาการรุนแรงแต่ประการใด ในชั้นแรกนี้เพียงแต่ขอร้องให้ช่วยกันละเว้นเสีย ซึ่งการกระทำใด ๆ อันเป็นไปในลักษณะที่อาจยังผลให้แตกความสามัคคีกลมเกลียวแก่หมื่นแยกพวก เกิดความปั่นป่วนจลาจล หรือทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง และพึงหลีกเลี่ยงเสียจากที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเสื่อมถอยหรือแตกร้าวกัน ชาวใด ๆ ที่จะนำโฆษณา ก็ขอให้ได้เป็นไปตามความเป็นจริง ถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับใดไม่เชื่อถือก็จำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นราย ๆ ไป แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลนี้ขออย่าว่า ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ แล้ว จะไม่รุนแรงต่อหนังสือพิมพ์แต่ประการใด เพราะทราบอยู่ดีว่า หนังสือพิมพ์เป็นประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อย แม้ในเรื่องอาชญากรรมซึ่งรัฐบาลอาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมขึ้นในเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ตาม รัฐบาลนี้ก็จะไม่ใช้อำนาจด้วยความรุนแรงผู้ใดมีอยู่อย่างไรก็คงให้มันต่อไปได้ เว้นแต่รายใดก่อให้เกิด

## ฉบับพิเศษ หน้า ๖

ตอนที่ ๒ เล่ม ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ผลเป็นที่เสื่อมเสียต่อความสงบเรียบร้อย จึงจะพิจารณาจัดการเป็นรายๆ ไป

๔. รัฐบาลขอวิงวอนให้ผู้ประกอบการยื่นถึงในการโฆษณาเพื่อทำลายชาติหรืออาจยังผลให้ชาติต้องเสื่อมโทรมนั้น พึงยับยั้งชั่งใจเพื่อเห็นแก่ชาติไว้ ถ้าขึ้นกระทักต่อไป รัฐบาลนี้รู้สึกเสียใจที่จำต้องดำเนินการปราบปราม เพื่อยังความสันติสุขแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม ขอกล่าวขำไว้ในที่นี้ด้วยว่า รัฐบาลนี้ไม่อาจนิ่งดูตายที่จะปล่อยให้ความไม่สงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นอันขาด และใครขอวิงวอนไว้ด้วยว่า ขอให้คนไทยทุกคนตลอดจนชาวต่างชาติผู้เห็นแก่สันติสุขของโลก จะช่วยกันเว้นการโฆษณาทำลายความสามัคคี หรือเว้นการโฆษณาใส่ร้ายต่อกันและกัน ซึ่งเป็นวิธีการของผู้ทำลายชาติ หรือของผู้ทำลายสันติสุขของโลกนั้นเสีย ถ้าทุกคนได้ช่วยกันโดยเว้นสิ่งที่ควรเว้นและกระทำในสิ่งที่พึงกระทำดังกล่าวมานี้แล้ว ประเทศไทยอันเป็นที่รักก็สามารถหลีกเลี่ยงจากการจลาจลปั่นป่วนได้ และทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติต่างก็จะอยู่ดีกันดีได้รับแต่ความสันติสุขโดยทั่วถึงกัน

## ฉบับพิเศษ หน้า ๓

ตอนที่ ๑๒ เล่ม ๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๒

๕. ในประการสุดท้าย รัฐบาลขอวิงวอนไว้ในที่นี้ด้วยว่า ขออย่าให้ผู้ประกอบการค้าถือโอกาสที่รัฐบาลประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินนี้เป็น เหตุลัก ตุน หรือ ช้อนราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน เพราะการประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉินนี้ หาเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนกับเรื่องการค้า หรือราคาของสินค้าแต่ประการใดไม่และขอตักเตือนประชาชนไว้ด้วยว่า ไม่ควรรีบร้อนในการที่จะหาซื้อสิ่งของใด ๆ โดยเกรงว่าจะไม่มีใช้ในระหว่างประกาศสถานะการณ์ฉุกเฉิน ถ้าประชาชนทำตนแตกตื่นในการหาซื้อเมื่อใด ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ขายจะต้องรับฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อนั้น

ด้วยความเป็นห่วงใยต่อการอยู่ดีกินดีของประชาชน รัฐบาลจึงขอถือโอกาสแถลงการณ์ไว้ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักนายกรัฐมนตรี

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๒